

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์	การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐที่มีต่อคนจีน ในสมัยรัชกาลที่ 4	
ผู้เขียน	นางสาวศุภารมย์ ประสาทแก้ว	
ปริญญา	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมิภาคศึกษา)	
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	รศ. นฤมล ชีรวัฒน์	ประธานกรรมการ
	รศ. ดร. โกสุมภ์ สายจันทร์	กรรมการ
	บทคัดย่อ	

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาถึงความสำคัญของสนธิสัญญาเบาว์ริง และนโยบายพัฒนาประเทศสู่ความทันสมัยแบบตะวันตกของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ส่งผลต่อการอพยพเข้ามาในไทยของคนจีน 2) เพื่อศึกษาถึงนโยบายของรัฐที่มีต่อคนจีนในสมัยรัชกาลที่ 4 และสถานภาพของคนจีนในไทย เหตุที่สนใจศึกษา นโยบายของรัฐที่มีต่อคนจีนในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากไทยได้มีการยุติความสัมพันธ์ในระบบบรรณาการกับจีนและต่อมาไทยก็ได้ทำการลงนามในสนธิสัญญาเบาว์ริง ที่นำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งในด้าน เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

ผลการศึกษาพบว่า ถึงแม้ว่าในสมัยรัชกาลที่ 4 จะได้ยุติความสัมพันธ์ในระบบบรรณาการกับจีนไป แต่ก็ไม่ได้ทำให้จำนวนชาวจีนที่จะอพยพเข้ามาในไทยนั้นมีจำนวนลดลง รัฐยังคงให้ความอนุเคราะห์แก่ชาวจีนทั้งที่อยู่มาแต่เดิมและชาวจีนที่อพยพเข้ามาใหม่ ความวุ่นวายทางการเมือง การสู้รบ ความหนาแน่นของประชากร ความฝืดเคืองทางเศรษฐกิจ เป็นปัจจัยที่ผลักดันให้คนจีนอพยพออกนอกประเทศ ในขณะที่เมืองไทยมีสภาพบ้านเมืองที่สงบสุข จำนวนประชากรที่ยังมีไม่มาก การเติบโตทางเศรษฐกิจ ได้กลายเป็นปัจจัยที่ดึงดูดให้คนจีนส่วนหนึ่งอพยพเข้ามาอยู่ในเมืองไทย

ในพ.ศ.2398 ไทยได้มีการลงนามในสนธิสัญญาเบาว์ริงกับอังกฤษ ซึ่งถือได้ว่าสนธิสัญญานี้เป็นต้นแบบของสนธิสัญญาอื่นๆ ที่ไทยได้ลงนามกับนานาประเทศ สนธิสัญญาเบาว์ริงนั้น

เป็นจุดเริ่มต้นที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคมขึ้นมากมาย ซึ่งคนจีนอพยพเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ของไทยที่เป็นแบบการค้าเสรี นอกจากนี้แล้วสนธิสัญญาเบาว์ริงยังได้มีเข้ามามีส่วนในการกำหนดนโยบายของไทยด้วย โดยจะเห็นได้จากการที่กรมทำชาย หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการค้าและการทูตกับจีนนั้นมีบทบาทลดลง ก็เนื่องจากการค้าในระบบบรรณาการถูกเข้ามาแทนที่ด้วยการค้าแบบเสรี หรือแม้แต่การเกิดขึ้นของภาษีเงิน ก็เป็นนโยบายที่เกิดขึ้นจากผลของสนธิสัญญา หลังจากที่ได้ทำการศึกษาแล้วพบว่าถึงแม้ไทยจะยุติความสัมพันธ์ในระบบบรรณาการกับจีนไปแล้วก็ตาม แต่ว่ารัฐก็ไม่ได้กีดกันผู้อพยพชาวจีน ในทางตรงกันข้ามรัฐกลับยินดีให้คนจีนอพยพเข้ามาในไทยเนื่องจาก แรงงานจีนนั้นเป็นที่ต้องการสำหรับเมืองไทยในขณะนั้นเป็นอย่างมาก

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved